



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพุธที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทปอ.ถกแอดมิสชันส์53ส์ปดาห์หน้า

ขงสูตรจีพีเอเอ็กซ์-โอเน็ตรวม50% วิจิตรพร้อมฟังน.ร.ค่านสอบ8วิชา

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน นางอุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ. สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้นำมติคณะกรรมการบริหาร สทศ.ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ www.niets.or.th เพื่อแจ้งให้สาธารณชนรับทราบว่า สทศ.จะจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2550 ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าที่กำลังจะเรียนจบในปี การศึกษา 2550 เท่านั้น ซึ่งเท่ากับว่าจะไม่จัดสอบให้กับนักเรียนที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่าก่อนปี การศึกษา 2550 หรือเด็กซีล

ผู้สื่อข่าวถามว่า ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะรื้อผลการหารือเรื่องนี้ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก่อนที่จะออกประกาศ นางอุทุมพรกล่าวว่า เรื่องนี้ไม่อาจรอได้ เพราะ สทศ. จะต้องเตรียมการเรื่องสอบโอเน็ตตั้งแต่นั้นๆ เมื่อไม่มีการเรียกประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว สทศ.ก็ไม่อาจรอได้ อีกทั้งคณะกรรมการบริหาร สทศ.ก็มีมติเรื่องนี้แล้วในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ดังนั้น จึงตัดสินใจประกาศมติดังกล่าวให้สาธารณชนได้รับรู้

นางอุทุมพรกล่าวด้วยว่า ตนได้หารือร่วมกับนายมณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) และประธานแอดมิสชันส์ฟอรัมของ ทปอ. เกี่ยวกับการนำแบบทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ General Aptitude Test (GAT) ไปใช้ในการสอบคัดเลือกนิสิตในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2551 โดยจะเริ่มใช้ที่มน.เป็นแห่งแรกในเดือนตุลาคมนี้ และได้มีข้อตกลงร่วมกันว่า ให้ สทศ.เป็น ผู้ดำเนินการผลิตข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ส่วน มน.จะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ

ในแบบทดสอบ GAT จะเป็นข้อสอบปรนัย 200 ข้อ จำนวนเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ ความสามารถในการเขียนเชิงวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้
โจทย์ปัญหา และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ คาดว่าจะผลิตข้อสอบ GAT แล้วเสร็จใน
เดือนกันยายนนี้ ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆ หากประสงค์จะร่วมนำร่องใช้แบบทดสอบ GAT ด้วย ทาง

นายมณฑลยังเปิดเผยด้วยว่า ในการประชุม ทปอ.วันที่ 16 มิถุนายนนี้ คณะทำงานแอดมิสชันส์ฟอรัมของ ทปอ. จะเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ค่านำหนักและวิธีการจัดสอบขององค์ประกอบที่จะใช้พิจารณาในระบบแอดมิสชันส์ ประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อให้ที่ประชุม ทปอ.พิจารณาหาข้อยุติในเปอร์เซ็นต์ค่านำหนักของจีพีเอเอ็กซ์ ผลสอบโอเน็ต ผลสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป และผลสอบแบบทดสอบความถนัดเฉพาะวิชาชีพ ซึ่งตนยังไม่สามารถเปิดเผยข้อเสนอได้ บอกได้คร่าวๆ เพียงว่า องค์ประกอบจีพีเอเอ็กซ์และโอเน็ตจะมีค่านำหนักพิจารณารวมกันได้ร้อยละ 50 และผลสอบ GAT และแบบทดสอบความถนัดเฉพาะวิชาชีพรวมกันได้ร้อยละ 50

นายมณฑลกล่าวต่อว่า ส่วนที่ ทปอ.มอบหมายให้คณะทำงานแอดมิสชันส์ฟอรัมไปศึกษาว่าแบบทดสอบความถนัดเฉพาะวิชาชีพควรจะจำแนกออกเป็นกี่วิชาชีพนั้น เบื้องต้นคิดว่าควรมีมากกว่า 5 กลุ่ม ได้แก่ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ และพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะทำงานฯยังมีข้อเสนอว่าแบบทดสอบความถนัดทั้ง 2 ประเภท ควรจะจัดสอบได้ปีละ 3 ครั้ง เฉลี่ย 4 เดือน สอบ 1 ครั้ง โดยรอบแรกน่าจะสอบวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ทั้งนี้ ให้สอบได้ตั้งแต่ชั้น ม.4 จนถึง ม.6 และเมื่อจบชั้น ม.6 แล้วนักเรียนสามารถนำคะแนนครั้งที่ดีที่สุดไปสมัครเลือกเข้าคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้

ในโอกาสการรับนักศึกษาด้วยระบบรับตรง และแอดมิสชันส์จะไม่ยุ่งยาก แคนักเรียนสอบวัดผลแล้วนำไปยื่นกับมหาวิทยาลัย ทำให้เด็กไม่ต้องวิ่งรอกสอบหลายที่นายมณฑลกล่าว และว่า ส่วนกรณีที่ ศธ.ออกประกาศให้นักเรียนชั้น ม.6 สอบโอเน็ต 8 วิชา จากเดิม 5 วิชา ตนเห็นด้วย และเชื่อว่าในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยจะนำผลสอบไปใช้คัดเลือกนักศึกษาทั้ง 8 วิชา เพราะเป็นผลสัมฤทธิ์ตลอดหลักสูตร ด้านนายวิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวกรณีนักเรียนคัดค้านการสอบโอเน็ต 8 วิชา โดยจะรวบรวมรายชื่อ 1 หมื่นคนยื่นคัดค้านเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ว่า ถ้านักเรียนจะคัดค้านก็ให้เสนอมา จะได้ว่าเด็กมีเหตุผลอะไร เทาที่ทราบ ทางสทศ.จัดสอบโอเน็ต 8 วิชา ก็เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องวัดผลในภาพรวม